



การยางแห่งประเทศไทย
Public Authority of Thailand

แนวหน้า

New Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พฤหัสบดี 12 มกราคม 2560

ปีที่: 37 ฉบับที่: 13048

Col.Inch: 14.05 Ad Value: 12,645

ภาพขาว: มอบถุงยังชีพ

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 37,935

ศิลปิน: ชาว-คำ



มอบถุงยังชีพ : นายสุรชัย บุญวรรณ รักษาการ ผอ.การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา นำพนักงานออกมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย 1,000 ถุง ตามโครงการ "กยท. รวมน้ำใจ ช่วยกันน้ำท่วมภาคใต้" ในพื้นที่ อ.รามัน อ.บันนังสตา อ.ยะหา และอ.เมืองยะลา เมื่อเร็วๆ นี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Thai Rath
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจ

วันที่: พฤศจิกายน 12 มกราคม 2560

ปีที่: 68 ฉบับที่: 21541

Col.Inch: 16.94 Ad Value: 27,104

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางเฮรับเงิน 2 เค็ง

หน้า: 9(ซ้าย)

PRValue (x3): 81,312

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ชาวสวนยางเฮรับเงิน 2 เค็ง

นายธีชัย สุภะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า สิ้นเดือน ม.ค.60 คณะกรรมการ (บอร์ด) กยท. จะพิจารณาจ่ายเงินงบประมาณ จากกองทุนพัฒนายางพารา ม.49 (5) จำนวน 398 ล้านบาท แจกจ่ายให้ชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมประมาณ 70,000 กว่าครัวเรือน เป็นการช่วยเหลือในส่วนเงินสวัสดิการชาวสวนยาง 8,000 บาทต่อครัวเรือน เพื่อเยียวยาค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางที่เสียโอกาสในการกรีดยางในช่วงที่น้ำท่วม ต้นยางได้รับความเสียหาย โดยเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย และจะสรุปผลได้ปลายเดือน แต่จะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 1.4 ล้านราย

นอกจากนี้ ทาง กยท. จะจ่ายเงินเพื่อเยียวยาให้ชาวสวนในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือตามกองทุนสวัสดิการ เป็นการจ่ายให้แบบเพิ่มจากวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงเกษตรฯ ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 60 หรืองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในกรอบวงเงินงบประมาณ 2,259.72 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกรด้านพืช ประมาณ ปลูกสัตว์ ในอัตรา 8,000 บาท/ครัวเรือน โดยต้องเป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 58 จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนของภาคใต้ ประมาณเดือน ก.พ.60.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พฤหัสบดี 12 มกราคม 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10339

หน้า: 1(บน), 4

Col.Inch: 107.11 Ad Value: 257,064

PRValue (x3): 771,192

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: ธปท.ขึ้นน้ำท่วมได้สวนยางเสียหาย 75% ผลผลิตม.ค.ลด 20% สั่งแบ่งกับ 'ซอฟท์โลน 0%'

ธปท.ขึ้นน้ำท่วมได้สวนยางเสียหาย 75% ผลผลิตม.ค.ลด 20%

สั่งแบ่งกับรัฐ 'ซอฟท์โลน 0%'

"ไทยพาณิชย์-กสิกรไทย" ออกมาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม

"แบงก์ชาติ" เผยน้ำท่วมภาคใต้กินพื้นที่สวนยางเสียหาย 75% คาดระยะสั้นจุดปริมาณยางม.ค.ลด 20% ส่วนห้องเที่ยวกระทบเล็กน้อย ด้านกระทรวงคลังตกแบงก์รัฐออกมาตรการการเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ เล็งออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลน 0% คาดได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้ สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคใต้ส่งผลเสียหายกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สรุปและประเมินผลกระทบต่อทรัพย์สินและครัวเรือนจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้

นางสุรวิรัตน์ ลัคณานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคใต้ ธปท. กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ช่วงวันที่ 1-10 ม.ค. 2560 ทำให้ 11 จังหวัดได้รับผลกระทบเบื้องต้น ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและครัวเรือนในวงกว้าง โดย ธปท. จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิด

สำหรับผลกระทบระยะสั้น ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบในภาคเกษตร โดยเฉพาะยางพารา เนื่องจากชาวสวนยางไม่สามารถกรีดยางได้ ทั้งพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่ฝนตกหนัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 75% ของพื้นที่สวนยางภาคใต้ทั้งหมด คาดว่า

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

สัมภาษณ์

ผลผลิตยางในเดือนม.ค.จะลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนปาล์มน้ำมัน ไม่สามารถเก็บผลผลิตปาล์มได้ และผลผลิตที่เก็บได้ก็มีอัตราการให้น้ำมันลดลง ด้านผลผลิตกุ้งได้รับผลกระทบไม่มาก เนื่องจากเกษตรกรชะลอการลงทุนลูกกุ้งตั้งแต่ปลายปี 2559 เพราะเป็นช่วงมรสุมท่องเที่ยวกระทบไม่มาก

นางสุรวิรัตน์ กล่าวว่า ในส่วนของ การท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบไม่มาก โดยเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีนักท่องเที่ยวยกเลิกจองห้องพักในช่วงนี้บ้าง ขณะที่การท่องเที่ยวในพื้นที่อันดามันซึ่งได้รับผลกระทบบ้างจากน้ำท่วมที่ จ.กระบี่ ขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยภาครัฐและผู้ประกอบการได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับทราบสถานการณ์ สำหรับภาคอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบ

จากวัตถุดิบที่เข้าสู่โรงงานน้อยลง เช่น โรงงานนำยางขึ้น โรงงานปาล์มหมักนึ่ง อย่างไรก็ตาม โรงงานแปรรูปยางบางแห่งยังมีวัตถุดิบอยู่ในสต็อกจึงยังสามารถผลิตได้ แต่ก็อาจประสบปัญหาการเดินทางของแรงงานบ้าง

"เอสเอ็มอี" ทุ่งสง-ชะวอดเสียหายหนัก

ส่วนภาคการค้ากระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ใน อ.ทุ่งสง และ อ.ชะวอด จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมหนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม รายได้บางส่วนจะถูกชดเชยด้วยการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคบริจาคจากผู้ประกอบการน้ำท่วม และการเร่งใช้จ่ายหลังน้ำลดเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือน ประกอบกับจะมีเงินช่วยเหลือภาครัฐ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้หลังน้ำท่วม

ขณะที่ในส่วนสถาบันการเงินที่เปิดดำเนินการในช่วงก่อนเริ่มกลับมาให้บริการตามปกติ เหลือเพียง 4 สาขาที่ยังปิดบริการสำหรับความเสียหายในภาพรวมคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง

คลังสั่ง "แบงก์" รัฐทำซอฟท์โลน 0%

นายฤทธิชัย จินะวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงคลังอยู่ระหว่างทำมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ สศค.ได้หารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมืองต้นก็มีหลายธนาคาร ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าไปบ้างแล้ว หลักๆ คือการพักชำระหนี้ และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูหลังน้ำท่วม

อย่างไรก็ตามอยากให้แบงก์รัฐออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น ปรับลดดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูหลังน้ำท่วมลงอีก โดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือซอฟท์โลน

ผลกระทบระยะสั้น
น้ำท่วมได้

ภาคการเกษตร

ยางพารา ผลผลิต ม.ค. ลดลง 20%

ปาล์มน้ำมัน ผลผลิตและการใช้น้ำมันลดลง

ภาคท่องเที่ยว

เกาะสมุย พวยยอด ยกเลิกการจองช่วงสั้น

ภาคการค้า

กระทบเอสเอ็มอี อ.ทุ่งสง และ อ.ชะวอด

ภาคอุตสาหกรรม

วัตถุดิบเข้าสู่โรงงานลดลง

ที่มา: สศค.

กราฟิก: กรุงเทพธุรกิจ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพรุกกิโอ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พฤหัสบดี 12 มกราคม 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10339

หน้า: 1(บน), 4

Col.Inch: 107.11 Ad Value: 257,064

PRValue (x3): 771,192

คลิก: ลีลี

หัวข้อข่าว: สปท.ชี้หน้าท่วมได้สวนยางเสียหาย 75% ผลผลิต ม.ค.ลด 20% ล้างกับกรีบ'ซอฟต์แวร์' 0%

ดอกเบี้ยในระดับ 0%เป็นเวลา 1-2ปี เป็นต้น ซึ่งแบงก์รัฐจะกลับไปคิดมาตรการว่า จะเป็นแบบใด รัฐต้องชดเชยหรือขอเป็น โครงการพีเอสเอ (PSA) เพื่อนำไปคำนวณ กลับเป็นผลการดำเนินงานหรือไม่ คาดว่า จะสรุปภายในสัปดาห์นี้ หากรัฐไม่ต้อง ชดเชยก็ดำเนินการได้เลย แต่หากขอเป็น โครงการพีเอสเอ ต้องเสนอให้ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาอนุมัติ

"ซอฟต์แวร์โลนคองมี แต่เป็นเงินของแต่ละ แบงก์เองและดูว่าดอกเบี้ยจะต่ำแค่ไหน ในเรายากให้มี 0%แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละ แบงก์จะเสนอมาอย่างไร ส่วนซอฟต์แวร์โลน ของ สปท.นั้น สปท.ทำไม่ได้แล้ว ยกเว้นจะให้ ธนาคารออมสินทำ เหมือนกับซอฟต์แวร์โลน เอสเอ็มอี ซึ่งรัฐบาลจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้ ซึ่งขอประเมินผลกระทบก่อนว่ามีหรือไม่"

สำหรับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ภาคใต้ต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ ระหว่างประเมิน เบื้องต้นพื้นที่น้ำท่วมเป็น พื้นที่ที่อยู่อาศัยและภาคเกษตร ไม่ได้เป็น พื้นที่อุตสาหกรรมเหมือนน้ำท่วมในปี 2554 "2 แบงก์ใหญ่"เร่งช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม

ด้านนายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ได้ออกมาตรการ พิเศษเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ ลูกค้า ได้แก่ ปล่อยสินเชื่อรายย่อย เช่น สินเชื่อ เคหะ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบุคคลบัตรเครดิต สินเชื่อธุรกิจรายย่อย โดยพักชำระหนี้เป็นเวลา สูงสุด 3 เดือน, ลดดอกเบี้ย 50-100% แล้วแต่ประเภทของสินเชื่อ และขยายเวลาผ่อน ชำระตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 5 ปี แล้วแต่ประเภท สินเชื่อ และลงทะเบียนนายโนมี.ย.2560

สำหรับลูกค้าเอสเอ็มอีที่ชำระเงินต้น และดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน, พักชำระเงินต้น หรือขยายเวลาผ่อนสูงสุด 24 เดือน, ยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระ สูงสุด 30 วัน, เพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวเสริม สภาพคล่องสูงสุด 10 ล้านบาท โดยขอรับ ความช่วยเหลือตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มี.ค.2560

ส่วนลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่จะพิจารณาตาม ความเหมาะสมทางธุรกิจแต่ละราย ซึ่งอาจ เพิ่มวงเงินพิเศษ, ยืดเวลาหรือปรับจำนวน เงินการชำระหนี้ในช่วงนี้ให้เหมาะสม

'กสิกรไทย'ชี้มีลูกค้าเอสเอ็มอี 1.4หมื่นราย

นายสุรพันธ์ ลิลาทวิวัฒน์ รองกรรมการ ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยกล่าวว่า มาตรการ การช่วยเหลือลูกค้า ประกอบด้วย ลดยอด ผ่อนชำระหรือพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 12 เดือน รวมถึงการขยายเทอมตัวสัญญาใช้ เงินและวงเงินการค้าต่างประเทศ รวมถึง วงเงินเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการ เครื่องจักร ชดเชยสต็อกสินค้าที่เสียหาย จะพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือน และ ไม่ต้องประเมินราคาหลักทรัพย์ประกันใหม่ โดย ต้องขอวงเงินภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้

เขากล่าวว่า มีลูกค้าเอสเอ็มอีของ ธนาคาร 14.395 รายที่อยู่ใน 12 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบเล็กน้อยแตกต่างกันไป ธนาคารกำลังลงพื้นที่สำรวจและประเมิน ความเสียหายใกล้ชิด

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง ประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) กล่าวว่า ได้ออก มาตรการช่วยเหลือลูกค้าโดย ขยายระยะ เวลาต่ออายุตัวสัญญาใช้เงินได้สูงสุดถึง 360 วัน ลดดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียนและ เงินกู้ 6 เดือน และส่วนเงินกู้ระยะสั้น-ยาว พักชำระหนี้เงินต้นได้สูงสุด 1 ปี เช่นเดียวกับ ไอแบงก์ ที่ให้ลูกค้าพักชำระหนี้เงินต้น ไม่เกิน 24 เดือน

ช่วยเพิ่มสวนยางได้รวม 6,000บาท

นายธีรยุทธ สุขสะอาด ผู้จัดการการยางแห่ง ประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท.จะเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด) ในสิ้นเดือน ม.ค. นี้ พิจารณาใช้ งบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา ประมาณ 398 ล้านบาทช่วยเหลือชาวสวนยาง ที่ประสบทุพภิกขภัยน้ำท่วม 7 หมื่นกว่าครัวเรือน เป็นการช่วยเหลือในส่วนเงินสวัสดิการ ชาวสวนยาง 3,000 บาทต่อครัวเรือน เพื่อเป็น การเยียวยาค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยาง ที่เสียโอกาสในการกรีดยางในช่วงที่น้ำท่วม ต้นยางได้รับความเสียหาย

ในเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสำรวจ คาดว่า จะแล้วเสร็จปลายเดือน แต่ผู้ที่จะได้รับ เงินช่วยเหลือดังกล่าว ต้องเป็นชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท.เท่านั้น เมื่อบังคับ จำนวนทั้งหมด 1.4 ล้านราย

ที่ผ่านมาก็ได้หรือในบอร์ด กยท.ไปแล้ว เบื้องต้นจะจ่ายเงินเพื่อเยียวยาให้ชาวสวน ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นเงิน สวัสดิการช่วยเหลือตามกองทุนสวัสดิการเข้า บอร์ด เป็นการจ่ายให้แบบเพิ่มจากวงเงินเดิม ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวง เกษตรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบทุพภิกขภัย ปี 2559/60 โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560งบกลางรายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ใน กรอบวงเงินงบประมาณ 2,259.72 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกรด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ในอัตรา 3,000บาท ต่อครัวเรือน

"สำหรับน้ำท่วมภาคใต้รอบนี้ชาวสวนยาง จะได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ 6,000 บาทต่อ ครัวเรือน คือได้รับเงินเยียวยาเป็นพิเศษจาก กยท.จำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือน จาก กระทรวงเกษตรฯจำนวน 3,000 บาท ซึ่งเป็นการ ใช้เงินตามพ.ร.บ.การยางที่สามารถทำได้ ไม่น่ามีปัญหา เพราะบอร์ดกยท.ได้อนุมัติ หลักการในรอบแรกไปแล้วเหลือเพียงสำรวจ ความเสียหาย และนำสรุปยอดการช่วยเหลือ เข้าที่ประชุมบอร์ดกยท.ปลายเดือน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ครอบครัวข่าว <http://www.krobkruakao.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 11 มกราคม 2560 เวลา 14:15

หัวข้อข่าว: การยางฯ-พร้อมช่วยเหลือชาวสวนยางถูกน้ำท่วม

Rating: ★★☆☆

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

การยางฯ พร้อมช่วยเหลือชาวสวนยางถูกน้ำท่วม

การยางแห่งประเทศไทย เตรียมเข้าช่วยเหลือชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมต้นยางเสียหาย

นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. กล่าวว่า ปัจจุบัน กยท. มี พ.ร.บ.การจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ โดยจะเป็นเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับทาง กยท. และหากรายได้ขึ้นทะเบียนสงเคราะห์การทำสวนยางไว้ด้วย และต้นยางตาย หรือเสียหาย ก็จะได้รับ การสนับสนุนต้นยางตามสิทธิ์ที่มีอยู่ โดยปัจจุบันพบพื้นที่ปลูกยางถูกน้ำท่วม จำนวน 531,876 ไร่ โดยความเสียหายและการชดเชยนั้นจะทำได้หลังจากปริมาณน้ำลดลงและได้รับการสำรวจแล้ว

ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินความเสียหายน้ำท่วมภาคใต้ ประมาณ 20,000 ล้านบาท แต่จะไม่กระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี นี้ แม้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย และกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้น่าง แต่เชื่อว่าหลังจากน้ำลดจะมีงบประมาณจากภาครัฐลงไปช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากน้ำท่วม ซึ่งจะช่วยให้มีเม็ดเงินกลับเข้าไปหมุนในระบบเพิ่มขึ้นอีก

รหัสข่าว: I-170111000589

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com

สถานการณ์ยางวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560



ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันปรับตัวสูงขึ้น กิโลกรัมละ 1.22 บาท และ 1.32 บาท อยู่ที่ 76.99 บาท/กก. และ 81.21 บาท/กก.

ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้น กิโลกรัมละ 1.22 บาท และ 1.32 บาท แต่ระดับ 76.99 บาท/กก. และ 81.21 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว โดยได้รับปัจจัยหนุนจากอุปทานที่ยังคงออกสู่ตลาดน้อยกว่าภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ปลูกยางทางภาคใต้ของไทย ประกอบกับความต้องการซื้อของผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก อย่างไรก็ตาม เงินบาทและเงินเยนที่แข็งค่าขึ้น ภาวะการแบกรับสต็อกยางพาราเก่าของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่รัฐบาลเข้าแทรกแซงรับซื้อไว้ เพื่อเตรียมเปิดประมูลยางรอบใหญ่ 310,000 ตันในกลางเดือนมกราคมนี้ ยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคายางได้ในระดับหนึ่ง

ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา สถานการณ์ยางวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560

ยางแผ่นดิบ 76.99 บาท/กก.

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 81.21 บาท/กก.

น้ำยางสด ณ โรงงาน 66.00 บาท/กก.

เศษยาง (100%) ณ โรงงาน 64.50 บาท/กก.

ที่มา: สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร

การยางแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่
ได้รับความเดือดร้อน พร้อมเยี่ยมวยาเกษตรกรชาวสวนยางหลังจากน้ำลดกลับสู่ภาวะปกติ

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความรุนแรง
มากขึ้น เนื่องจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับความ
เสียหาย รวมไปถึงพื้นที่สวนยางเช่นกันสำหรับในภาคใต้ซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 11,385,910 ไร่ ล่าสุดมีสวนยางได้รับความ
เสียหายและถูกน้ำท่วมซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณ 531,876 ไร่ ซึ่งขณะนี้ กยท. ได้ลงไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่
ดังกล่าวโดยการแจกถุงยังชีพ การมอบเงิน และสิ่งของจำเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา กยท.ได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพใน
จังหวัดพัทลุง ปัตตานี นราธิวาส

ในวันนี้ (9 ม.ค.60) ได้ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ จากโครงการ กยท. รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้ ลือ
ตแรก ในจังหวัดยะลา จำนวน 1,000 ชุด จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ.ชะอวด) จำนวน 300 ชุด จังหวัดตรัง(อ.ห้วยยอด)
จำนวน 300 ชุด จังหวัดชุมพร(อ.เมือง) จำนวน 300 ชุด และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(อ.กาญจนดิษฐ์) จำนวน 800 ชุด วันที่ 10
ม.ค. นี้ จะนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(อ.ท่าชนะ) และในวันที่ 11 ม.ค. นี้ จะลงพื้นที่ในจังหวัดชุมพร(อ.พะโต๊ะ)"
ดร.ธีธัช กล่าว

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ "กยท. รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้" เป็นการเปิดศูนย์รับบริจาคเงินและ
สิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ได้ ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ หรือ
การยางแห่งประเทศไทย ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ สามารถโอนผ่าน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี นายพูลสุข อุเทนพันธ์ และ น.ส.สิตานัน เครือประดิษฐ์ เลขที่บัญชี 058-0-
36479-8 ซึ่ง กยท.จะนำไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงมากที่สุด

"หลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว กยท.จะดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ของ กยท. เข้าไปประเมินความเสียหายของ
พื้นที่สวนยางที่ถูกน้ำท่วมเพื่อเตรียมการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตาม
มาตรา 49 (5) ของ พ.ร.บ. กยท. ต่อไป" ดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้าย



ข่าวสารจากสมาคมยางพาราไทย
TRA NEWS

วันที่ 12 ม.ค. 60

หัวข้อข่าว ชาวสวนยางเฮรับเงิน 2 เด้ง

ชาวสวนยางเฮรับเงิน 2 เด้ง

นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า สิ้นเดือน ม.ค.60 คณะกรรมการ (บอร์ด) กยท.จะพิจารณานำเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา ม.49 (5) จำนวน 398 ล้านบาท แจกจ่ายให้ชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมประมาณ 70,000 กว่าครัวเรือน เป็นการช่วยเหลือในส่วนเงินสวัสดิการชาวสวนยาง 3,000 บาทต่อครัวเรือน เพื่อเยียวยาค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางที่เสียโอกาสในการกรีดยางในช่วงที่ น้ำท่วม ต้นยางได้รับความเสียหาย โดยเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย และจะสรุปผลได้ปลายเดือน แต่จะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 1.4 ล้านราย

นอกจากนี้ ทาง กยท.จะจ่ายเงินเพื่อเยียวยาให้ชาวสวนในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็น เงินสวัสดิการช่วยเหลือตามกองทุนสวัสดิการ เป็นการจ่ายให้แบบเพิ่มจากวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงเกษตรฯช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 60 หรืองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในกรอบวงเงินงบประมาณ 2,259.72 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกรด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ในอัตรา 3,000 บาท/ครัวเรือน โดยต้องเป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 58 จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนของภาคใต้ ประมาณเดือน ก.พ.60.

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์



วันที่ 12 ม.ค. 60

หัวข้อข่าว ชาวสวนยางเฮรับเงิน 2 เด้ง

ชาวสวนยางเฮรับเงิน 2 เด้ง



นายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า สิ้นเดือน ม.ค.60 คณะกรรมการ (บอร์ด) กยท.จะพิจารณานำเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา ม.49 (5) จำนวน 398 ล้านบาท แจกจ่ายให้ชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมประมาณ 70,000 กว่าครัวเรือน เป็นการช่วยเหลือในส่วนเงินสวัสดิการชาวสวนยาง 3,000 บาทต่อครัวเรือน เพื่อเยียวยาค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางที่เสียโอกาสในการกรีดยางในช่วงที่น้ำท่วม ต้นยางได้รับความเสียหาย โดยเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย โดยเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายและจะสรุปผลได้ปลายเดือนแต่จะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 1.4 ล้านราย

นอกจากนี้ ทาง กยท.จะจ่ายเงินเพื่อเยียวยาให้ชาวสวนในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือตามกองทุนสวัสดิการ เป็นการจ่ายให้แบบเพิ่มจากวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงเกษตรฯช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 60 หรืองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในกรอบวงเงินงบประมาณ 2,259.72 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกรด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ในอัตรา 3,000 บาท/ครัวเรือน โดยต้องเป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 58 จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนของภาคใต้ ประมาณเดือน ก.พ.60.

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: พฤศจิกายน 12 - เสาร์ 14 มกราคม 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 3226

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 41.34 Ad Value: 51,675

PRValue (x3): 155,025

คลิ๊ป: ลีลี

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการฐานเศรษฐกิจ: ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชาติ

บทบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์

ฐาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชาติ

ภาวะน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดฝันแม้ผู้นำภาคเอกชนจะระบุว่าไม่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมไม่มาก แต่น่าจะสร้างความหวาดหวั่นต่อทีมงานเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่น้อย เพราะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประกาศแล้วว่าอยากเห็นเศรษฐกิจไทยปีระกา ขยายตัว 4% เป็นตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์บางคนพูดว่าจะสำเร็จได้ต้องแบ่งศักยภาพเศรษฐกิจกันเลยทีเดียว

น้ำท่วมภาคใต้ทำให้เศรษฐกิจไทยพลาดโอกาสทำเงินจากราคายางพาราและน้ำมันปาล์มที่กำลังดีดตัวสูงขึ้น ซึ่งลำพังปัญหา น้ำท่วมภาคใต้อย่างเดียวคงไม่น่ากังวลมากถึงมากที่สุด แต่ข่าวร้ายอีกเรื่องหนึ่งคือน้ำในแม่น้ำยมที่แห้งขอดอย่างรวดเร็วส่งสัญญาณว่าไทยอาจจะเจอภัยแล้งเร็ว ทั้งที่อยู่ในช่วงปรากฏการณ์ลานีญา ซึ่งจะกระทบภาคเกษตรอย่างจัง ทำให้โอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวตามเป้ารัฐบาลยิ่งยากขึ้นเป็นเท่าตัว

สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นได้ว่า ลำพังประเทศไทยจะพึ่งพาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอย่างเดียวคงจะบริหารเศรษฐกิจของชาติได้ยาก เพราะภาวะทางธรรมชาติผันแปรรุนแรงขึ้นจากภาวะโลกร้อน ยกแก่การคาดเดา อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติของไทยโดนทำลายจนเสื่อมโทรมเป็นการซ้ำเติมทำให้ภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้นกว่าปกติ

ถึงเวลาที่ประเทศไทยควรเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ที่จะกลายเป็นเสาหลักในการสร้างการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตนอกเหนือจากภาคเกษตร ซึ่งยากจะคาดเดาและท่องเที่ยวซึ่งถึงจุดอิ่มตัว โดยเราไม่ควรมุ่งสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ๆ หลายด้านจนเกินไปเพราะทรัพยากรธรรมชาติและบุคลากรของเรามีจำกัด

สิ่งที่ควรเริ่มสร้างรากฐานตั้งแต่วันนี้คือ อุตสาหกรรมทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมรับมือกับการเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุของไทยเอง ตัวที่ 2 คือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวที่ 3 คือต่อยอดอุตสาหกรรมรถยนต์ด้วยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ จะช่วยให้ประเทศไทยแก้ปัญหาตัวเองหลายเรื่อง ประการแรกคือช่วยให้ไทยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้า



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: พฤหัสบดี 12 - เสาร์ 14 มกราคม 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 3226

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 41.34 Ad Value: 51,675

PRValue (x3): 155,025

คลิ๊ป: ลีลี

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการฐานเศรษฐกิจ: ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชาติ

น้ำมันซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยผลิตไม่ได้ ประการที่ 2 ทั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และรถพลังแสงอาทิตย์ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ ประการที่ 3 ที่ระบบรถขับเคลื่อนอัตโนมัติช่วยแก้คือปัญหาจราจรติดและที่สำคัญที่สุดคือ สามารถแก้ปัญหาที่สะท้อนใจคนไทยมากที่สุดคือแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่ทำให้คนไทยต้องบาดเจ็บล้มตายทุกนาที่ในขณะนี้

เราหวังว่ารัฐบาลจะเร่งวางรากฐานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ทำให้ประเทศพึ่งพาตัวเองได้และแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดของชาติคือความปลอดภัยของชีวิตคนไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/การเงิน-ตลาดทุน

วันที่: พฤหัสบดี 12 - เสาร์ 14 มกราคม 2560

ปีที่: 37 ฉบับที่: 3226 หน้า: 13(กลาง)

Col.Inch: 27.43 Ad Value: 34,287.50 PRValue (x3): 102,862.50

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: แท้กิ่งกำไร STA-TRUBB อานิสงส์น้ำท่วมได้ต้นราคา

แท้กิ่งกำไร STA-TRUBB อานิสงส์น้ำท่วมได้ต้นราคา

แท้กิ่งกำไรหุ้ยางพาราดีดัก ราคา ยางเต็งแรงจากปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ บล.เอเซียพลัสฯ ให้นำหนักมากกว่าตลาด แนะแท้กิ่งกำไร TRUBB

ราคาหุ้ยางพารา 2 บริษัท คือ ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (TRUBB) และ ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี (STA) ราคา ขึ้นคึกคัก โดยมีแรงซื้อแท้กิ่งกำไรเข้ามารับ ขาวราคาที่ยังปรับตัวขึ้นตามราคาตลาด โลก และปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ ส่งผลให้ หุ้ยาง 2 บริษัท ปรับตัวขึ้น

สำหรับราคา STA ปิดที่ 23.70 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 1,117 ล้านบาทและ TRUBB ปิดที่ 2.16 บาท เพิ่มขึ้น 0.12 บาทมูลค่าซื้อขาย 14.83 ล้านบาท

ทั้ง STA และ TRUBB เป็นผู้ ประกอบการยางพาราครบวงจร ตั้งแต่ ปลูกสวนยางพารา, ขายน้ยางข้น, ยาง แท้ ยางแผ่นรมควัน และธุรกิจต่อเนื่อง

นายเอนกพงศ์ พุทธิภิบาล นัก วิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัสฯ กล่าวว่า ให้นำหนักหุ้ยางพารามากกว่า ตลาด โดยแนะนำซื้อ STA และแท้กิ่งกำไร TRUBB เนื่องจากได้ผลบวกจากราคา ขยายยางพาราโลกที่เพิ่มขึ้น จากสาเหตุ หลักน้ำท่วมภาคใต้ และความต้องการ ยางพาราในตลาดโลก ยังมีสูงต่อเนื่อง สะท้อนอุตสาหกรรมยางพาราฟื้นตัวชัดเจน

ล่าสุดยางแท้งโลก อยู่ที่ 2,030 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน เพิ่มขึ้น 5% จากวัน ก่อน และเพิ่มขึ้น 4.7% จากต้นปี 2560 แต่ยังคงต่ำกว่าสูงสุดเดิมวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ 2,150 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน

สำหรับปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ของ ไทย ชาวสวนยางไม่สามารถออกไปกรี๊ด ยางได้ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตยางพารา ออกสู่ตลาดลดลง สวนยางเสียหายกว่า 5.3 แสนไร่ คิดเป็น 4.6% ของพื้นที่สวน ยางพาราทั่วประเทศ แต่ความต้องการใช้ ทั่วโลกในปัจจุบันยังมีสูงต่อเนื่อง

ฝ่ายวิจัยประเมินว่า The Rubber Economist มีแนวโน้มปรับเพิ่มคาดการณ์ ปริมาณการขาดดุลยางพาราปี 2559-2561 ที่ปัจจุบันคาดว่าจะขาดดุล 1.51 แสนตัน

ในปี 2559 ขาดดุล 1.90 หมื่นตันในปี 2560 และขาดดุล 3.73 แสนตันในปี 2561 จาก ความต้องการใช้ยางพาราที่แข็งแกร่งทั่วโลก

อีกทั้งสต็อกยางพาราของจีนต่ำ ประเทศ จีน ลดลงต่อเนื่องเหลือเพียง 5 หมื่นตัน ทำระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี ทำให้แนวโน้ม ราคาแท้งมีโอกาปรับเพิ่มขึ้นไปที่จุด สูงสุดได้อีกครั้ง เป็นผลบวกต่อ STA และ TRUBB

ที่อิงราคาขายยางพาราต่างประเทศ ทั้งนี้คาดการณ์ว่า STA ไม่มีปัญหา วัตุถุคยางพารามาแปรรูป เพราะเป็น บริษัทแปรรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีศูนย์รับ

ซื้อยางพาราจำนวนมาก อยู่ใกล้แหล่ง เพาะปลูกสวนยาง ประเมินยางพาราที่ขึ้น ทุก 5% ส่งผลบวกต่อกำไรสุทธิปี 2560 ของ STA เพิ่มขึ้น 4.2% จากคาดการณ์ ปัจจุบัน และมูลค่าเหมาะสมหุ้ปีนี้เพิ่มขึ้น 0.16% จากปัจจุบัน

พอกเหนือจาก “พลังงาน” ที่รัฐบาล
สปป.ลาวให้ความสำคัญแล้ว
“เกษตรกรรม” ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ สปป.ลาว พยายามผลักดัน
อย่างเต็มที่ เพราะถือเป็นแหล่งรายได้
หนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ปัจจุบันเกษตรกรลาวส่วนใหญ่ยังมีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรได้เทียบเท่ากับมาตรฐานโลก
ค่อนข้างน้อย ขณะที่งบประมาณช่วยเหลือ
จากภาครัฐยังขาดแคลน แต่มีนักธุรกิจ
ต่างชาติให้ความสนใจเข้าไปลงทุนด้าน
การเกษตรมากขึ้น เพราะ สปป.ลาวยังมี
พื้นที่ว่างเปล่าเหลืออยู่มาก จึงเป็นปัจจัย
ทำให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาค
เกษตร และเปิดรับทุนจากนอกประเทศ
มากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้แก่คนท้องถิ่น

จากเดิมภาคเกษตรจะเป็นรูปแบบของ
การให้สัมปทาน (Concessions) แก่ผู้ลงทุน
ต่างชาติในการเช่าพื้นที่เพาะปลูกพืชได้
หลายชนิด ได้แก่ ยางพารา อ้อย ถั่ว
และมันสำปะหลัง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
วิถีเดิมนี้ช่วยในเรื่องของการจ้างงานเพียง
อย่างเดียว แต่เกษตรกรยังมีความเสี่ยง
ไม่มีตลาดรองรับ

ดังนั้นรัฐบาลจึงได้จัดตั้งโครงการ
“เกษตรพันธสัญญา” (Contract Farming)
คือการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงปศุสัตว์ที่
มีการทำสัญญาซื้อขายกันล่วงหน้าระหว่าง
เอกชนผู้รับซื้อและเกษตรกร โดยผู้รับซื้อจะ
ให้หรือขายปัจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์
และปุ๋ย พร้อมกำหนดราคาประกันรับซื้อ
แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือ
การที่ผู้ทำสัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะซื้อ
ผลผลิตเท่านั้น แต่ไม่มีการกำหนดราคา
ประกัน เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากความ
ผันผวนของราคาผลผลิต

โครงการดังกล่าวเสมือนเป็นหนึ่งในหนทาง
ที่ช่วยต่อลมหายใจให้เกษตรกรลาว ภายใต้
การขายผืนอันสวຍหรืออย่างเช่น การที่มี
ตลาดรองรับอย่างแน่นอน หรือแม้แต่การ
จ้างงานที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ทว่าช่องว่าง
ของปัญหาที่ปรากฏชัดขึ้นหลังจากที่ราคา

บทเรียน Contract Farming เกษตรกร ‘ลาว’ นำตาตก



ยางพาราในตลาดโลกตกต่ำ ความเสี่ยงจาก
การทำสัญญาโดยปราศจากการกำหนด
ราคาซื้อขายขั้นต่ำ ก่อเกิดเป็นปัญหาต่อ
ชาวสวนยางอย่างหนักหน่วง

ก่อนหน้านี้เกษตรกรสวนยางในแขวง
หลวงน้ำทา ที่อยู่ติดชายแดนจีน เคย
ประสบปัญหาด้านราคาขายพารามาแล้ว
เมื่อปี 2558 จำต้องตัดต้นยางทิ้งไปเกือบ
350 เฮกตาร์ หลังราคาขายสำเร็จรูปตกต่ำ
ลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2556 และแม้ปัจจุบัน
ราคาขายพาราในตลาดโลกจะกระเตื้องขึ้น
แต่ผลพวงจากความเสียหายที่ลากยาวทำให้
เกษตรกรชาวสวนไม่พอใจโครงการภายใต้
เกษตรพันธสัญญา ก่อเป็นคลื่นประท้วง
เกิดขึ้นเป็นระลอกเล็ก ๆ ต่อเนื่อง

วีโอเอ ภาษาลาว รายงานว่า “เลี่ยน ทิแก้ว”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลุ่กรรมและป่าไม้
สปป.ลาว กล่าวยอมรับในการประชุมเกี่ยวกับ
“ปัญหาและโอกาสยางพาราของ สปป.ลาว”
ที่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยระบุว่า ปัญหา
ที่ผู้ประกอบการและเกษตรกรลาวกำลัง

เผชิญอยู่ในขณะนี้คือราคายางพาราที่ไม่
คุ้มค่าต้นทุนการผลิตและตลาดรองรับที่
ไม่เสถียร ซึ่งเกษตรกรพยายามเรียกร้อง
ภาครัฐให้เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดย
ยืนยันคำขาดว่าอาจจะหันไปปลูกพืชเกษตร
อื่นแทน

ขณะที่องค์กรเกษตรกรที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ยังไม่สามารถสร้างอำนาจต่อรองได้ ดังนั้น
กระบวนการสร้างระบบเกษตรพันธสัญญา
ใน สปป.ลาวยังจำเป็นต้องมีคนกลางเข้ามา
เป็นตัวแทนให้กับเกษตรกร โดยทำหน้าที่ใน
การประสานและอยู่ในกระบวนการตัดสินใจ

ปี 2559 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ
และเกษตรกรมีผลผลิตยางพารารวมกัน
ทั่วประเทศราว 309,150 ตัน จากสวน
ยางพารา 198,000 เฮกตาร์ เทียบกับพื้นที่
ปลูกยางพาราทั้งสิ้น 282,000 เฮกตาร์
ส่วนปีนี้อาจคาดว่าผลผลิตยางพาราจะมีรวม
มากกว่า 440,000 ตัน

ดร.วาสนา ละอองปิลิว นักวิชาการไทย
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความเห็นว่า



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/อาเซียน/ต่างประเทศ

วันที่: พฤหัสบดี 12 - อาทิตย์ 15 มกราคม 2560

ปีที่: 39 ฉบับที่: 4905 หน้า: 10 (ล่างขวา)

Col.Inch: 69.30 Ad Value: 93,555 PRValue (x3): 280,665

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: บทเรียน Contract Farming เกษตรกร 'ลาว' หนีตลาด

สปป.ลาวกำลังเผชิญกับความล้มเหลวของการส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญา ทำให้เกษตรกรลาวต้องสูญเสียที่ดินทำกิน ซึ่งเกิดขึ้นจากการตกต่ำของราคาและปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรลาวมีพันธสัญญากับบรรดานายทุน โดยรัฐบาลไม่อาจรับประกันอัตราผลตอบแทนราคาให้กับเกษตรกรได้ ทั้งยังไม่สามารถชี้แจงให้นายทุนซื้อผลผลิตในราคาที่ตกลงไว้ได้

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรุนแรงขึ้น เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาการขาดทุน ไม่มีเงินที่จะจ่ายหนี้และดอกเบี้ยให้แก่ นายทุน ปัญหาคือต้องสูญเสียที่ดินทำกินให้นายทุน นอกจากนี้ ดร.วาสนา ยังคาดการณ์ถึงอนาคตว่าเกษตรกรอาจต้องเผชิญกับการสูญเสียที่ดินเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกับนักธุรกิจจีนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรถูกบังคับทางอ้อมให้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากรัฐบาลไม่มีทุนเพียงพอ และการร่วมโครงการเกษตรพันธสัญญาเป็นหนึ่งในแหล่งเงินทุนที่ทำได้ค่อนข้างง่าย

ทั้งนี้ การปลูกยางพาราในแขวงหลวงน้ำทา และการเพาะปลูกกล้วยในหลายเขตพื้นที่ยังต้องกู้ยืมเงินจากนายทุน เพราะไม่มีทุน และมีการใช้ที่ดินเป็นหลักประกันการชำระหนี้ ดังนั้นถ้าราคายางพาราไม่สดใส เกษตรกรจะเป็นหนี้และจบลงที่โดนยึดที่ดินโดยนักธุรกิจจีนในที่สุด

ซึ่งนักวิเคราะห์ทั้งไทยและฝั่งตะวันตกมองว่า หากรัฐบาลยังไม่ออกกฎบังคับใช้ และเร่งช่วยเหลือเกษตรกร โอกาสที่พื้นที่เพาะปลูกในประเทศจะกลายเป็นมรดกตกทอดไปสู่ธุรกิจข้ามชาติจะง่ายขึ้น ถึงเวลานั้น สปป.ลาวอาจกลายเป็นประเทศที่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พฤหัสบดี 12 - อาทิตย์ 15 มกราคม 2560

ปีที่: 39 ฉบับที่: 4905 หน้า: 1(ขวา), 18, 19

Col.Inch: 148.12 Ad Value: 1,99,962 PRValue (x3): 599,886 คลิป: ลีสี่

หัวข้อข่าว: สีนามิเศรษฐกิจใต้อ่วมพิชมหาอุทกภัยเมืองคอนเสียหายนแสนล้าน-เกษตรกรหลังสวนยับ

11 จังหวัดอ่วม เมืองคอนเสียหายนแสนล้าน

u.18

สินามิเศรษฐกิจใต้อ่วมพิชมหาอุทกภัย เมืองคอนเสียหายนแสนล้าน-เกษตรกรหลังสวนยับ-จี้รัฐฟื้นฟูด่วน



น้ำท่วม 11 จังหวัดภาคใต้ยังหนัก ปก.ระบ
เสียหาย 3.3 แสนครัวเรือน ทอการค้าช
ฟื้นฟูต้องเร็ว ปล่อยขอพตโตนมรรเทวีกฤต
ขณะที่อำเภอหลังสวนเกษตรอ่วม 100 ล้าน
เอสเอ็มอีเมืองคอนทรุด 1 หมื่นราย
ชุมพรหนักกว่าปี40 ถึง 10 เท่า

3.3 แสนครัวเรือนได้จมน้ำ

รายงานข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย
เปิดเผยวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมาว่า ฝนที่
ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2560
ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับ
พลันใน 12 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส

ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และ
ประจวบคีรีขันธ์ รวม 96 อำเภอ 588 ตำบล
4,277 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ
330,415 ครัวเรือน 958,602 คน ผู้เสียชีวิต
21 ราย สูญหาย 2 ราย สถานที่ราชการ
เสียหาย 5 แห่ง ถนน 218 จุด คอสะพาน
59 แห่ง ล่าสุดสถานการณ์คลี่คลายแล้ว
1 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ยังคงมีสถานการณ์
ใน 11 จังหวัด รวม 97 อำเภอ 560 ตำบล
4,233 หมู่บ้าน

หวัง ศก.ซิมยาวชี้ท้องถิ่นเร่งฟื้นฟู

นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ ประธาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้

ทอการค้าไทย เปิดเผยว่า หลังน้ำลดทุกฝ่าย
ต้องฟื้นฟูโดยเร็ว เพราะเศรษฐกิจหลัก
2 ขาของภาคใต้ ได้แก่ ท่องเที่ยว และ
เกษตร มีรายได้รวมปีละประมาณ 6 แสน
ล้านบาท แต่ขณะนี้ยาง ปาล์ม ผลไม้ และ
ประมง ตอนนี้อยู่เสียหายหมด โดยเฉพาะ
ประมงชายฝั่ง เลี้ยงกุ้งกุลาดำ และกุ้งขาว
ซึ่งภายหลังน้ำลดราคาลดลงค่าประมงจะสูงขึ้น
แน่นอน จึงต้องเร่งฟื้นฟู ภาครัฐต้องสนับสนุน
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และปลอดต้น 6 เดือน
ถึง 1 ปี เพื่อเร่งฟื้นฟูทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น
ภาคเกษตร เอสเอ็มอี ร้านค้า นอกจากนี้
ถนนหนทางที่ถูกตัดขาด ไฟฟ้า น้ำประปา
ต้องเร่งฟื้นฟูโดยเร็วภายใน 6-8 เดือน ถ้า



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พฤศจิกายน 12 - อาทิตย์ 15 มกราคม 2560

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4905

หน้า: 1(ขาว), 18, 19

Col.Inch: 148.12 Ad Value: 199,962

PRValue (x3): 599,886

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: สีนามิเศรษฐกิจได้อ่วมพืชมหาอุทกภัยเมืองคอนเสียหายแสนล้าน- เกษตรหลังสวนยับ



น้ำท่วม อ.หลังสวน จ.ชุมพร



น้ำท่วมกระบี่

ทำไม่ได้เศรษฐกิจจะซบเซาอย่างแน่นอน
วันนี้แม้ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งมาก แต่
ต้องการให้รัฐบาลมาเติมเต็ม โดยเฉพาะ
ข้าราชการท้องถิ่นขอให้มีความกระตือรือร้น
ในการพัฒนาด้วย

ขณะที่งบประมาณสร้างความเข้มแข็ง
อย่างงบประมาณกลุ่มจังหวัดละ 5 พัน
ล้านบาท ที่คาดหวังว่าจะกระตุ้นให้จีดีพีโต
จาก 3.2-3.5 เป็น 4% แต่น้ำท่วมครั้งนี้มี
การคาดการณ์ไว้จีดีพีจะลดลง 0.6-0.8%
ซึ่งจะเหลือแค่ 3% เท่านั้น นอกจากนี้จะมี
งบประมาณกลุ่มจังหวัดแล้ว รัฐบาลต้อง
อุดหนุนงบประมาณภาคใต้อีกเท่าตัว พร้อม
ทั้งโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ โดยเฉพาะ
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ต้องอนุมัติให้
รวดเร็ว และส่วนที่ต้องซ่อมแซมก็ต้องเร่ง
ปล่อยงบประมาณใหม่ออกมาให้ท้องถิ่น
เร่งประมูลจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อฟื้นฟูสภาพ
เศรษฐกิจภาคใต้ให้กลับมาโดยเร็วที่สุด

เกษตร "หลังสวน" จมน้ำ 6 พันไร่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนเริ่มตกหนัก
ติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่
3 มกราคม ทำให้ 4 อำเภอเกิดน้ำท่วมหนัก
ได้แก่ อ.ทุ่งตะโก อ.หลังสวน อ.ละแม และ
อ.พะโต๊ะ สำหรับอำเภอหลังสวน น้ำท่วม
เต็มพื้นที่ทั้ง 13 ตำบล ถือว่าท่วมหนักกว่า
ปี 2540 ถึง 10 เท่า เพราะมวลน้ำมหาศาล
ไหลบ่าจากอำเภอพะโต๊ะ ทะลักเข้าบ้านเรือน
ในเขตเทศบาลเมืองหลังสวนอย่างรวดเร็ว และ
รุนแรง ทำให้อำเภอหลังสวนมีผู้ประสบภัย
กว่า 10,000 คน รวม 35,000 คน พืชผล
ทางการเกษตรจมน้ำกว่า 6,000 ไร่
นายกิตติ กิตติชนม์ธวัช ประธาน

หอการค้าจังหวัดชุมพร และประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า
อุทกภัยที่เกิดขึ้นในเมืองต้นคาดว่าในภาค
เกษตรกรรมของชุมพรได้รับความเสียหาย
ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท โดยเฉพาะช่วงนี้เป็น
ช่วงที่ยางพารามีราคาสูงมากถึงกิโลกรัมละ
80 บาท และเกษตรกรกำลังอยู่ในช่วงของ
การกรีดยางเพื่อนำออกสู่ตลาด จึงถือเป็น
เรื่องที่น่าเสียดายมาก เพราะหลังจากนี้จะเป็น
ช่วงตรุษจีนที่ต้องหยุดการกรีดยาง อีกทั้ง
ถนนที่ใช้สัญจรเพื่อบรรทุกยางออกจาก
สวนก็ได้รับความเสียหาย ทำให้วงการ
กรีดยางต้องหยุดชะงัก ด้านผลไม้ที่เป็น
พืชเศรษฐกิจของชุมพรคือ ทุเรียน มีพื้นที่
ปลูกส่วนใหญ่อยู่ใน อ.หลังสวน ก็คงได้รับ
ผลกระทบอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่น
เดียวกัน ในภาพรวมคิดว่าเศรษฐกิจของ
ชุมพรคงหยุดชะงักไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหาสถาบันการ
เงินเพื่อการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือปลอด
ดอกเบี้ยสัก 1 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการที่
ได้รับผลกระทบนำไปฟื้นฟูกิจการ ซึ่งถือ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็วด้วย

ด้านนายกิตติภพ รอดตอน นายอำเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร กล่าวว่า จาก
สถานการณ์ฝนตกหนัก ซึ่งส่งผลให้เกิด
น้ำท่วมใหญ่ในวันที่ 5-6 มกราคม 2560
ที่ผ่านมา นับว่าหนักที่สุดในรอบ 20 ปี
เนื่องจากน้ำท่วมเต็มพื้นที่อำเภอหลังสวน
ทั้งหมด บางส่วนเริ่มคลี่คลาย แต่ทั้งนี้ได้รับ
แจ้งว่าจะมีมวลน้ำจากอำเภอพะโต๊ะ ไหลลงมา
สมทบอีกระลอก ซึ่งจะส่งผลให้บ้านเรือน
ของประชาชนที่อยู่ใกล้ริมแหล่งน้ำหรือ

ลำคลอง ได้รับผลกระทบอีกครั้ง ในส่วนของ
การค้าก็ได้รับผลกระทบมาก ธุรกิจบางส่วน
ต้องทิ้งสินค้าทั้งหมด เช่น เฟอร์นิเจอร์
เป็นต้น ส่วนด้านการเกษตร ไร่นาที่ทุเรียน
และมังคุดเก็บเกี่ยวบ้างแล้ว ส่วนยางพารา
และปาล์มก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

เอสเอ็มอีเมืองคอนหมิ่นรายทูรด

นางสาววาริน ชินวงศ์ ประธานหอการค้า
จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขณะนี้
ความช่วยเหลือในพื้นที่จากทั้งภาครัฐ เอกชน
ทั้งในและนอกพื้นที่ได้เข้าสู่พื้นที่แล้ว แต่
เนื่องจากน้ำในนครศรีธรรมราชกำลังจะลง
สู่พื้นที่ลุ่มอย่างปากพนัง เขียวใหญ่ หัวไทร
ชะอวด ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งน้ำกึ่ง
พืชผักผลไม้ สวนปาล์ม ไร่นาจะ
ถูกล้างไปหมดในครั้งนี ซึ่งหากน้ำท่วมขัง
เกิน 2 อาทิตย์ ทุกอย่างจะแยลง มีเพียง
ยางพาราอย่างเดียวที่รอด

ไม่เพียงภาคเกษตรเท่านั้น แต่โดยรวม
ไปถึงกลุ่ม SMEs ในพื้นที่ทุ่งสง ชะอวด
และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่มีอยู่
กว่า 10,000 ราย ความเสียหายคาดว่า
ไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งแต่ละรายมี
ศักยภาพในการฟื้นตัวไม่เท่ากัน ดังนั้น
หลังจากนี้ทางหอการค้านครฯจะเสนอ
แคมเปญต่อรัฐบาล เพื่อเป็นมาตรการฟื้นฟู
เยียวยากลุ่ม SMEs ที่ได้รับผลกระทบ ทั้ง
มาตรการยืดหยุ่นเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ การ
สนับสนุนเงินก้อนเล็ก ๆ สำหรับเป็นเงินทุน
หรือสนับสนุนปัจจัยการผลิตของภาคเกษตร
ที่สูญเสียไป เช่น เครื่องปั้นไฟ ซึ่งเกษตรกร
บางรายไม่มีทุนมากพอที่จะซื้อได้

"นครศรีธรรมราชมีรายได้อีกมากกว่า



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พฤศจิกายน 12 - อาทิตย์ 15 มกราคม 2560

ปีที่: 39 **ฉบับที่:** 4905 **หน้า:** 1(ขวา), 18, 19

Col.Inch: 148.12 **Ad Value:** 199,962 **PRValue (x3):** 599,886 **ศิลปิน:** ลีลี

หัวข้อข่าว: สีสันเศรษฐกิจได้ออัมพิมหาอุทกภัยเมืองคอนเสียหายนแสนล้าน-เกษตรหลังสวนยับ

ครั้งมาจากการทำงาน การจับจ่ายของ
คนในพื้นที่จังหวัด ทั้งครัวเรือน เกษตร
และ SMEs ซึ่งน่าเป็นห่วงว่าน้ำท่วมคราวนี้
ถ้าไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้จะแย่งชิงจังหวัด
ตั้งนั้นภายใน 1-2 อาทิตย์นี้ จะต้องลุกขึ้น
ยืนให้ได้”

เรื่งูภาพลักษณ์ท่องเที่ยว

นายทศพล สติติวิทยากุล กรรมการ
สมาคมโรงแรมไทย และเจ้าของเดอะพาสเสจ
สมุย วิลลา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เปิดเผยว่า แผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวขณะนี้
กำลังหารือระหว่างผู้ประกอบการโรงแรม
รีสอร์ท เรือนำเที่ยว สายการบิน บริษัททัวร์
เตรียมจัดงานส่งเสริมการขายกระตุ้นตลาด
ให้กลับมาคึกคัก ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-
1 มี.ค. 2560 ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
กรุงเทพฯ ในงานจะมีส่วนลดจำนวนมาก
ด้านนางสาวมณฑนา ภูธรารักษ์
ผอ.ททท. สำนักงานราชวชิราลัย กล่าวว่า
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียลดลง 10% เพราะ
ไม่มั่นใจในสถานการณ์น้ำท่วม โดยเฉพาะ
พื้นที่สุโขทัย-ตาก การท่องเที่ยวบริเวณ
ชายแดนเป็นไปอย่างเงียบเหงา และเตรียม
เปิดแคมเปญการตลาดต่อยอดไม่ทอดทิ้ง
ร่วมกับบริษัททัวร์ชายทัวร์ 4 วัน 5 คืน ตั้ง
นักท่องเที่ยวจากภาคกลางเที่ยวชายแดนได้
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ไทยพุทธจะเป็นทัวร์
ไหว้พระ ไทยมุสลิมจะพาไปสัมผัสอารยธรรม
วิถีชีวิต ชายแดนใต้ ส่วนการฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวก็จะเร่งเข้าสำรวจและทำความสะอาด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 12 - อาทิตย์ 15 มกราคม 2560

ปีที่: 39 ฉบับที่: 4905 หน้า: 18 (บนซ้าย)

Col.Inch: 24.51 Ad Value: 33,088.50 PRValue (x3): 99,265.50

ศิลป์: ลีลี

คอลัมน์: ระเบียงข่าวทั่วไทย



เตรียมเยียวยาหลังภัยน้ำท่วมใหญ่
ครั้งนี้ “อภิรมย์ สุขประเสริฐ” รองผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) แจงข่าวว่า ได้ออกมาตรการเยียวยา
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ในภาคใต้ โดยพักชำระหนี้เงินต้นเป็น
ระยะเวลา 1 ปี รวมทั้งงดเว้นการเก็บ
ดอกเบี้ย ซึ่งมีเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ
ธ.ก.ส.ใน 8 จังหวัด และ 66 อำเภอในภาคใต้
ที่ได้รับผลกระทบกว่า 1 แสนราย ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ปาล์ม ยางพารา และ
จะพิจารณาให้สินเชื่อใหม่ดอกเบี้ยต่ำแก่
เกษตรกรต่อไป

กลุ่มเลี้ยงโคแพนหางได้โครงการ
ธนาคารโค กระบือของรัฐบาลกำลังเดือดร้อน

“หมื่นริน ขำบุรินทร์” เลขานุการกลุ่มเลี้ยงโค
อ.ตะโหนด จ.พัทลุง บอกว่าได้ลงทุนซื้อโค
มาก่อนและจ่ายเงินภายหลัง 50 ตัว ราคา
ตัวละ 40,000 บาท มูลค่ารวม 2 ล้าน
แต่ผ่านไปกว่า 3 เดือนแล้วก็ยังไม่ได้รับ
เงินจากรัฐ ยิ่งตอนนี้หลายพื้นที่ในพัทลุง
กำลังเผชิญน้ำท่วมหนัก ทำให้ขาดรายได้
จึงวอนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ
เป็นการด่วน

“นิมิตร แสงอำไพ” นายด่านศุลกากร
หนองคาย สุดภาคภูมิใจที่ด่านศุลกากร
หนองคายได้รับเลือกเป็น 1 ใน 5 ด่าน
นำร่องของประเทศ ที่จะดำเนินการให้เป็น
ด่านคุณธรรมตามนโยบายของกระทรวง
การคลังและกรมศุลกากร เน้นไปที่การ
ทำงานโปร่งใส ยุติธรรม มุ่งเน้นบริการ
ประชาชน ปราบปรามการลักลอบกระทำ
สิ่งผิดกฎหมาย ตอนนี้อยู่ได้ยกระดับการ
ให้บริการด้วยการก่อสร้างด่านศุลกากร

และลานตรวจสินค้าแห่งใหม่พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง วงเงิน 220
ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย.นี้

ชุมพรยังเที่ยวได้ “วิริยา แก่นแก้ว”
ผอ.ททท.ชุมพรระนอง ย้ำว่า สถานการณ์
น้ำท่วมในขณะนี้ แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดชุมพรยังมีคนสนใจเดินทาง
มาเที่ยวกันอยู่ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว
ตามชุมชนต่าง ๆ หลายแห่งที่ไม่ได้
รับผลกระทบ หลังสถานการณ์กลับ
สู่สภาวะปกติจึงสามารถเดินทางมา
เที่ยวได้ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ตกค้าง
ที่จังหวัดชุมพรในช่วงที่การเดินทาง
ทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟไม่สามารถ
ผ่านได้นั้น ททท.ชุมพรได้ประสานกับ
ร.ฟ.ท.ขอให้จัดรถมารับไปส่งต่อปลายทาง
และนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักที่ชุมพร
ชั่วคราวก็ได้จัดหาที่พักราคาประหยัด
ให้ด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พฤหัสบดี 12 - อาทิตย์ 15 มกราคม 2560

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4905

หน้า: 19 (ขวา)

Col.Inch: 111.12 Ad Value: 150,012

PRValue (x3): 450,036

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: เจาะเศรษฐกิจ...อุดรธานีเมืองหลวงอีสานบน 3 มุมบวกค้าปลีก-โลจิสติกส์-เกษตรแปรรูปรุ่ง



สวาท ธีระรัตนนุกุลชัย



วีรพงษ์ เต็งรังสรรค์



ณชัย ทิมอนานนท์

เจาะเศรษฐกิจ...อุดรธานี เมืองหลวงอีสานบน 3 มุมบวกค้าปลีก-โลจิสติกส์-เกษตรแปรรูปรุ่ง

อุดรธานี เมืองหลักของภาคอีสานตอนบน มีความได้เปรียบทั้งในด้านศักยภาพของเมืองใหญ่และทำเลที่ตั้งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ผ่านมามีเงินหัวขบวนสำคัญของการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง “ประชาชาติธุรกิจ” จับเข่าคุยกับตัวแทนภาคเอกชน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงทิศทางการเติบโตของธุรกิจหลายแขนงที่จะเกิดขึ้นในปี 2560 นี้

การค้า-เกษตรมาแรง

นายสวาท ธีระรัตนนุกุลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉายภาพเศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานีในปี 2560 ว่า จะเติบโต 2-3% จากปี 2559 ด้วยปัจจัย 3 ด้าน คือ 1.ทุกคนเกิดความเชื่อมั่น ในโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนจากปี 2559 จึงเป็นที่ทางดีขึ้นในปี 2560 2.ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน สังคม รวมตัวกันเป็นประชารัฐ ทำให้เกิดโครงการต่าง ๆ ขึ้นมา 3.ความผ่อนคลายในมาตรการ

ต่าง ๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอุดรธานีพึ่งพาตลาดเพื่อนบ้าน คือ สปป.ลาว จากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% ผู้ประกอบการมีการปรับตัวได้ดีขึ้น การค้าขายแดนก็เริ่มเข้าสู่ปกติ

ขณะที่พื้นที่พึ่งหลักขับเคลื่อนให้เกิดเม็ดเงินไหลสู่จังหวัด คือ 1.การค้าการลงทุนต่าง ๆ ยังคงเดินหน้าควบคู่กับเศรษฐกิจฐานราก 2.เกษตรกรรม โดยบริษัทประชารัฐเข้าไปสร้างมูลค่ารายได้มากขึ้น จากที่เกษตรกรเคยโดดเดี่ยว คิดเองทำเอง ซึ่งแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ คือการสร้างมูลค่าให้กับภาคเกษตรกรรมในกลุ่มจังหวัด เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และ 3.โลจิสติกส์ หากอาคารใหม่สนามบินอุดรธานีเปิดใช้งานก็จะส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาคที่รวดเร็วขึ้น

ด้าน นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ทิศทางเศรษฐกิจปีนี้

อุดรธานีก็ยัง
เป็นเมืองลงทุน
ดาวเด่นที่ใคร ๆ
ก็อยากไป
ทำมาค้าขาย
เพราะได้ทั้งตลาด
อีสานตอนบน
และเป็นฮับไปสู่
ตลาด สปป.ลาว

ของจังหวัดอุดรธานีที่สภาอุตสาหกรรมมองว่าจะผลักดันให้เป็นพื้นที่หลักนำรายได้เข้าจังหวัด คือ 1.เกษตรกรรม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 12 - อาทิตย์ 15 มกราคม 2560

ปีที่: 39 ฉบับที่: 4905 หน้า: 19 (ขวา)

Col.Inch: 111.12 Ad Value: 150,012 PRValue (x3): 450,036

คลิก: ลีลี

หัวข้อข่าว: เจาะเศรษฐกิจ...อุตสาหกรรมเมืองหลวงอีสานบน3 มุมบวกค่าปลั๊ก-โลจิสติกส์-



ตามแนวนโยบายของรัฐบาลยังเน้น
เกษตรแปรรูป ซึ่งจังหวัดอุดรธานีทำ
เกษตรกรรมเป็นหลัก ทั้งข้าว อ้อย มัน
สำปะหลัง ยางพารา เพียงแต่จะไปต่อย
อดอย่างไรให้ได้ ซึ่งต้องนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการแปรรูป สอดคล้องกับที่

รัฐบาลพยายามสร้าง Startup เข้ามาช่วย
โดยใช้เทคโนโลยีและโน้วฮาว รวมถึงงาน
วิจัยต่าง ๆ โดยอาศัยการผลักดันทั้งรัฐ
เอกชน และหน่วยงานวิชาการ

ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
อุดรธานีมีความคิดที่จะจับมือกันระหว่าง
กลุ่มธุรกิจ กลุ่มนักวิชาการ คีอมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ที่มีงานวิจัยมากมาย แต่
ไม่ได้ถูกนำออกมาใช้ประโยชน์ และกลุ่ม
ราชการ เช่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ซึ่ง
ได้ร่วมกันผลักดันเทคโนโลยีเกษตรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

2. วัลด์ก่อสร้าง แม้จะมีการแข่งขันสูง
ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านมีการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐานจำนวนมาก ควร
ผลักดันผู้ประกอบการให้ออกไปทำการ
ค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านให้มาก และ
3. ยานยนต์ ในปี 2560 มีการผลิตเปลี่ยน

รถยนต์จากนโยบายรถยนต์คันแรกที่ครบการ
ใช้งาน ซึ่งในส่วนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
อุดรธานีพยายามผลักดันโดยการจัดงาน
มอเตอร์โชว์อุดรธานีให้เป็นงานประจำปี
ของจังหวัด ให้ทุกคนจดจำว่ามีการจัดใน
ช่วงปลายปีของทุก ๆ ปี

โรงแรมลงทุนเพิ่ม-ขยายกิจการ

ในด้านการลงทุนใหม่ ๆ ในจังหวัด
อุดรธานี แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ในปี 2560
มีการลงทุนสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่
ใจกลางเมืองอุดรธานีด้วยเม็ดเงินลงทุน
1,000 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการรายนี้
เป็นกลุ่มทุนโรงแรมเก่าแก่ที่มีศูนย์ประชุม
อยู่แล้ว แต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการค้า
ทำให้องค์กรเห็นโอกาสว่าจะสร้างศูนย์ประชุม
ขนาดใหญ่ 2 ชั้น ประกอบด้วยพื้นที่จัด
แสดงนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้า และ
สามารถจัดการประชุมขนาดใหญ่ได้ด้วย
เช่นเดียวกับกลุ่มโรงแรมประจำบุรีรัมย์
ที่เตรียมขึ้นโรงแรมแห่งที่ 3 ในที่ดิน
ท่าเลทองริมสวนสาธารณะหนองประจักษ์
ด้วยงบประมาณสูงถึง 1,000 ล้านบาท
โดยตั้งเป้าให้เป็นโรงแรมระดับพรีเมียม

ขณะเดียวกันก็มีการประกาศขายโรงแรม
แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี พื้นที่

กว่า 4 ไร่ รวม 102 ห้อง ที่จอดรถ 80 คัน
โดยมีการเสนอขายในราคา 390 ล้านบาท

โมเดิร์นเทรดยึดต่างอำเภอ

สำหรับกลุ่มค้าปลีกนั้นในปี 2560 จะ
เป็นปีที่รายใหญ่เปิดเนวรบขยายสาขา
ไปในอำเภอรอบนอก อาทิ กลุ่มเซ็นทรัล
บิ๊กมาร์ท ซูเปอร์สโตร์ ที่ อ.หนองหาน
ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี 34 กิโลเมตร
พื้นที่ 11 ไร่ คาดว่าจะเปิดบริการในเดือน
เมษายน 2560 เช่นเดียวกับค่ายบิ๊กซีที่มี
กระแสข่าวจะปักธงด้วยสาขาขนาดใหญ่ที่
อ.บ้านดุง ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวและมีการค้า
การลงทุนที่หนาแน่น อาทิ ค่าชะโนด และ
แหล่งเกลือสินเธาว์ โดยก่อนหน้านี้เชว่น
อีเลฟเว่น ตลาดเทคโนโลยี โลตัส และท็อปส์
ซูเปอร์คัมไปปักธงแล้ว

ส่วนในตัวเมืองอุดรธานี มีนิกซ์ซี เตรียม
เปิดสาขาแรกในตัวเมืองอุดรธานีที่บริเวณ
ด้านหน้าวีรธา บุติค โฮเต็ล ของกลุ่มทุน
เจริญศรี โดยอยู่ติดกับ อ.ก.ส.อุดรธานี
เยื้องตึกคอมแลนด์มาร์ค อุดรธานี ซึ่ง
ถือว่าอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

ทิมรอนานนท์บุก รร./ศูนย์ประชุม

นายณณชัย ทิมรอนานนท์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท อุดรเมืองทอง (2005)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พฤหัสบดี 12 - อาทิตย์ 15 มกราคม 2560

ปีที่: 39 ฉบับที่: 4905 หน้า: 19(ขวา)

Col.Inch: 111.12 Ad Value: 150,012 PRValue (x3): 450,036 คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: เจาะเศรษฐกิจ...อุดรธานีเมืองหลวงอีสานบน3 มุมบวกค่าปลัก-โลจิสติกส์-

จำกัด เจ้าของตลาดเมืองทองเจริญศรี
ศูนย์กลางผัก/ผลไม้ในภาคอีสานทั้งปลีก
และส่ง เปิดเผยว่า เตรียมจะริในเขตใน
ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนนี้ โดยจะนำ
ใบตองมาเป็นเอกลักษณ์ของหลังคา และ
เป็นแหล่งรวมค้าส่งสินค้าอื่น ๆ ด้วย เช่น
เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า เป็นต้น ส่วนพื้นที่
ด้านหน้าประมาณ 20 ไร่ สามารถทำ
ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่และโรงแรมได้ ซึ่ง
ตลาดสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ด้วย
นาที่นี้อุดรธานีก็ยังเป็นเมืองลงทุน
ดาวเด่นที่ใคร ๆ ก็อยากไปทำมาค้าขาย
เพราะได้ทั้งตลาดอีสานตอนบนและเป็น
ฮับไปสู่ตลาด สปป.ลาว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/บทนำ

วันที่: พฤหัสบดี 12 - อาทิตย์ 15 มกราคม 2560

ปีที่: 39 ฉบับที่: 4905 หน้า: 2(ซ้าย)

Col.Inch: 43.13 Ad Value: 58,225.50 PRValue (x3): 174,676.50 ศิลปิน: ลีลี

คอลัมน์: สามัญสำนึก: 'น้ำท่วม'...ทุบซ้ำ เศรษฐกิจได้



prachachat business

สามัญสำนึก

สมปอง แจ่มเกาะ

'น้ำท่วม'...ทุบซ้ำ เศรษฐกิจได้

"ทักมาก นักจริง ๆ" สำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้

ขณะนี้กำลังนั่งเขียนต้นฉบับอยู่ (10 มกราคม) สถานการณ์น้ำท่วมหนักในภาคใต้ก็ยังไม่คลี่คลาย ฝนยังไม่หยุดตก

ส่วนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคอีสาน แม้จะเจอฝนหลงฤดูโปรยปรายลงมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น และตกทั้งคืนยันรุ่ง แต่คงไม่หนักเท่าที่น้องชาวใต้ที่กำลังประสบอยู่

วันนี้ นอกจากชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้จะลำบากแสนเข็ญ บ้านเรือนข้าวของเครื่องใช้เสียหาย ยิ่งไปกว่านั้น เรือสวนไร่นา พิษผลทางการเกษตรหลาย ๆ อย่างและถือเป็นอาชีพหลักที่ใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องและครอบครัว ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็คิดว่าจะค่อย ๆ พื้นตัวขึ้นมาได้บ้าง โดยเฉพาะยางพาราที่ราคาเริ่มขยับขึ้นมา และทำให้มีรายได้มีกำลังซื้อมาจับจ่ายใช้สอยใช้หนี้สินบ้าง เรียกว่าพอจะลืมตาอ้าปากได้บ้าง

แต่ตอนนี้ก็ต้องมีอันต้องฟุบกลับลงไปอีก และดูเหมือนว่าคราวนี้อากาศจะหนักขึ้นกว่าเดิม

งานนี้ไม่เพียงเฉพาะยางพาราที่ราคากำลังดีและอยู่ในช่วงขาขึ้นเท่านั้น พิษผลทางการเกษตรอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดกาแฟ ปาล์มน้ำมัน นาถั่ว ฯลฯ ต่างก็ได้รับความเสียหายไปไม่น้อย เพราะอย่างที่ทราบกันว่าน้ำท่วมครั้งนี้กินเวลานานกว่า 1 เดือน และกินพื้นที่ในวงกว้างทั่วทั้งภาค จะเว้นไปบ้างก็เฉพาะภูเก็ตและพังงา

นี่ยังไม่นับรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยว ที่เป็นอีกแหล่งรายได้หนึ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของภาคใต้ ปัญหาฝนตกน้ำท่วมที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งฝั่งชาวไทยและอันดามันที่ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวโอกาสท่องเที่ยวจากช่วงไฮซีซั่นได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

หากย้อนกลับไปจะพบว่า ฟ้าฝนเริ่มโปรยปรายลงมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา และเกิดน้ำท่วมในหลาย ๆ พื้นที่ของนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง สุราษฎร์ธานี เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม หลังจากฝนระลอกแรกซาลงไป ฝนใหญ่ระลอก 2 ก็ทยอยตกตามมา ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมลากยาวมาจนถึงวันนี้ ทำให้น้ำท่วมกระจายวงกว้างมากขึ้นในแทบทุกจังหวัด ไม่ว่าจะป็นสตูล นราธิวาส ตรัง ชุมพร ไล่เลยขึ้นมาจนถึงประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี

จากนี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนมกราคม หากฝนฟ้าอากาศเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ ปริมาณฝนในภาคใต้จะค่อย ๆ ลดลง เมื่อน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายบรรเทาตกลงจากนั้นก็คงจะเริ่มเข้าสู่โหมดของการซ่อมแซมสิ่งเสียหายทั้งหมดนหาทางบ้านช่องเรือนชาน แน่นนอนว่างานนี้คงต้องใช้ทั้งเงินและเวลาไม่น้อยกว่าจะฟื้นฟูบูรณะให้กลับมาเหมือนเดิม

ล่าสุดแม้หน่วยงานต่าง ๆ จะยังไม่สามารถประเมินและระบุตัวเลขความเสียหายอย่างเป็นทางการได้ แต่ภาพที่เห็นจากข่าวในโทรทัศน์ ข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ รวมถึงสื่อต่าง ๆ หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หนักมากหนักในระดับน้อง ๆ มหาอุทกภัย เมื่อปี 2554 เลยทีเดียว

สำหรับชาวไร่ ชาวนสวน ชาวน้ำน รันตลาดทั่ว ๆ ไป อาจจะต้องใช้คำว่าหนักหนาสาหัสมาก เพราะอย่างน้อยที่สุด ตลอดเวลา 1 เดือนที่น้ำท่วม รายได้จากสวนยาง นาถั่ว ฯลฯ ที่เคยมีมาจนแจ่มใสมันไม่มี ถ้าพึ่งแค่จะกินจะอยู่ในแต่ละวันก็ยากแล้ว หลายคนอาจจกอยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัว และคงต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามาใช้จ่าย

ขณะที่พี่น้องชาวใต้กำลังเดือดร้อนและมีความทุกข์อย่างหนัก แต่อีกด้านหนึ่งก็น่าชื่นใจ นำชื่นชม โดยเฉพาะธารน้ำใจจากพี่น้องคนไทยจากทั่วทุกสารทิศที่กำลังหลั่งไหลไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอย่างไม่ขาดสาย ทั้งเงินทอง อาหาร ยา ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นขอเป็นกำลังใจและเอาใจช่วยพี่น้องชาวใต้ทุกคน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์ กรอบนัย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/ไอที-วิทยาการ

วันที่: พุธที่ 12 มกราคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24563

Col.Inch: 61.99 Ad Value: 136,378

คอลัมน์: ฉลาดคิด: ยางลอกลาย 3 มิติ

หน้า: 23 (บนซ้าย)

PRValue (x3): 409,134

ศิลปิน: ลีลี



ฉลาดคิด ยางลอกลาย 3 มิติ



ยางลอกลาย 3 มิติ

ทีมนักวิจัยไทย นำโดย “ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี” จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมเพื่อความ สุข กิดค้นนวัตกรรม “ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ” เพื่อใช้สำหรับงานพิเศษแห่งแรกของตำรวจ

ดร.เอกวิภู บอกถึงที่มาของนวัตกรรมนี้ว่า เกิดจาก พ.ศ. ๒๕๕๓ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี นักวิทยาศาสตร์ของ กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรองประธานมูลนิธินวัตกรรมเพื่อความ สุข หนึ่งในทีมวิจัย เคยเข้ารับงาน ตรวจพิสูจน์ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งพยานหลักฐานถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ขั้นตอนของการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดและยืนยันตัวผู้กระทำผิดได้อย่างหนักแน่น แม่นยำ และโปร่งใส

ในหลายกรณี การตรวจเก็บวัตถุพยานจากสถานที่เกิดเหตุไม่สามารถนำเอาวัตถุพยานมาทั้งชิ้น หรือหากใช้การถ่ายภาพวัตถุพยานก็ยากที่จะได้ภาพ 3 มิติ โดยเฉพาะร่องรอยหลักฐานที่เกิดจากการใช้เครื่องมือ (Tool Marks)

เช่น รอยงัด ดัด รอยสึกของยางรถยนต์ รอยกระสุนปืน รอยสะเก็ดระเบิด หรือรอยถลอกเนื่องจากการเฉี่ยวชน

โดยทั่วไปร่องรอยเหล่านี้เก็บด้วยวิธีหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ที่ยุ่งยาก มีความแข็งแรงสูง หรือพิมพ์กดทับด้วยดินเหนียวที่ไม่คงทน หรือหล่อเก็บด้วยยางซิลิโคนเหลวชนิดพิเศษที่ทำงานด้านพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งต้องสั่งซื้อ

จากต่างประเทศ มีราคาแพง และมีอายุการใช้งานจำกัด นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องใช้เทคนิควิธีพิเศษซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี นักวิทยาศาสตร์ของ กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรองประธานมูลนิธินวัตกรรมเพื่อความ สุข หนึ่งในทีมวิจัย เคยเข้ารับงาน ตรวจพิสูจน์ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งพยานหลักฐานถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ขั้นตอนของการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดและยืนยันตัวผู้กระทำผิดได้อย่างหนักแน่น แม่นยำ และโปร่งใส

ประกอบกับขณะนั้นไทยประสบปัญหา ราคายางพาราตกต่ำ ทีมวิจัยจึงได้พยายามหา คุณสมบัติใหม่ ๆ ของยาง จากการค้นคว้าทดลอง จนพัฒนาผลงานขึ้นมาเป็น “ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ” เพื่อใช้สำหรับงานพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ โดยได้รับการสนับสนุน จากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์และมูลนิธิ นวัตกรรมเพื่อความ สุข ซึ่งใช้กระบวนการวิจัยเชิงนวัตกรรมจนคิด

ค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จ โดยมีคุณสมบัติของความยืดหยุ่น และความนุ่มของยาง สามารถแปรสถานะเปลี่ยน

รูปเมื่อได้รับความร้อน และคงตัวเมื่อกลับสู่ อุณหภูมิปกติแบบพลาสติก จึงเหมาะสมกับการใช้เป็นวัสดุลอกลาย โดยเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้งานง่ายกว่าและมีคุณสมบัติดีกว่าเทคนิคที่ใช้กันทั่วไป

ทีมวิจัยได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจากการทดลองใช้ในสภาพการใช้งานและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ จนใช้งานได้ง่าย คือ เพียงฉีกบรรจุภัณฑ์แช่ในน้ำร้อนประมาณ 75 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิขนาดน้ำในกระติกน้ำตามบ้าน) นาน 1 นาที หรือใช้แหล่งความร้อนอื่น ๆ เช่น ที่หม้อต้มต้มกาแฟเมื่อยางพาราเทอร์โมพลาสติกอ่อนตัวก็นำไปใช้พิมพ์รอยได้ โดยจะให้รอยยางประทับที่มีรายละเอียดชัดเจน เมื่อพิมพ์แล้วจะออกทนถาวร จะเปลี่ยนรูปอีกครั้งเมื่อเสิร์ฟการกิจและนำไปแช่ในน้ำร้อน เพื่อใช้พิมพ์ได้อีกหลายครั้ง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

กรอบเช้า

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/ไอที-วิทยาการ

วันที่: พฤหัสบดี 12 มกราคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24563

Col.Inch: 61.99 Ad Value: 136,378

คอลัมน์: ฉลาดคิด: ยางลอกลาย 3 มิติ

หน้า: 23 (บนซ้าย)

PRValue (x3): 409,134

ศิลปิน: ลีลี



รับรางวัลงานมหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่เกาหลี

จากงานมหกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 2016 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านม

นักวิจัยบอกว่าเบื้องหลังผลสำเร็จมาจากมุมมองและแนวคิด ที่ทีมวิจัยต้องการหลีกเลี่ยงการวนเวียนอยู่กับการคัดลอกจากข้อมูลงานวิจัยของนักวิจัยต่างประเทศ ซึ่งยากที่จะตรงกับค่าถ่วงงานวิจัยซึ่งประยุกต์กระบวนการวิจัยที่มูลนิธินวัตกรรมเพื่อความสุขใช้ในการสร้างนวัตกรรมในหลายสาขา ทำให้ นักวิจัยกล้าที่จะคิดสิ่งใหม่โดยไม่ต้องกังวลกับความผิดพลาด แต่กลับมองเห็นความผิดพลาดหรือจุดบกพร่องเป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้ และสร้างสิ่งใหม่ ๆ

ถ้าหันมายังพาราเทอร์โมพลาสติกอลาย Fitomer นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย โดยนักวิจัยและมูลนิธินวัตกรรมเพื่อความสุขกำลังคิดแนวทางพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาอ่อนเยาว์ เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หรือประชาชนทั่วไป.

ที่สำคัญคือ มีราคาถูกกว่ายางซิลิโคน หล่อวัตถุพยานที่ใช้อยู่หลายเท่า เนื่องจากใช้วัสดุที่มีต้นทุนต่ำ ผลิตได้ในประเทศไทย

ยังพาราเทอร์โมพลาสติกนี้ สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการตรวจเก็บจำลองวัตถุพยานในกลุ่ม Tool Marks ในงานนิติวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี

จากคุณสมบัติเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์ของพาราเทอร์โมพลาสติก ซึ่งทีมวิจัยได้จดอนุสิทธิบัตรแล้ว และตั้งชื่อว่า "Fitomer" ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และล่าสุดรางวัลเหรียญเงิน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด กรอบเช้า

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 13 มกราคม 2560

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9543

หน้า: 1(บน), 11

Col.Inch: 139.07 Ad Value: 215,558.50 PRValue (x3): 646,675.50

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: สลดสภาพกรุงชิง-หมู่บ้านพังราบ

สลดสภาพกรุงชิง-หมู่บ้านพังราบ

**'เปลิย์'ช่วย
เชื่อมถนน
เพชรเกษม
10 จว.ได้ยัง
อ่วมท่วม รพท.
เร่งซ่อมราง
□ อ่านต่อหน้า 11**



ภูเขาล่ม - หินภูเขาขนาดใหญ่ตกลงมาทับถนนและคูน้ำ ภายในวัดเขาน้อย อ.เมือง จ.สกลนคร คาดถูกฝนตกหนักกัดเซาะจนหินภูเขาพังถล่มลงมา โชคดีไม่มีผู้ได้รับอันตราย ส่วนหลายจังหวัดภาคใต้ยังคงน้ำท่วมขัง เมื่อวันที่ 11 ม.ค.

● กรุงชิง □ ต่อจากหน้า 1

ช่วงสถานีบางสะพานใหญ่-ชะม่าง ภาครัฐเปิดใช้งานได้ในวันรุ่งขึ้น บขส.เปิดเดินรถสายได้ทุกเส้นทางแล้ว แต่ปรับเวลาออกเร็วขึ้น เพราะต้องใช้เวลาเดินทางนานขึ้น ร.พ.บางสะพานปรีดี ที่ศูนย์ บอติสแลนด์ โทรศัทพ์ให้กำลังใจที่ถูกน้ำท่วม ส่วน ก้อย รัชวิน แพ้นสวนกรังดังที่ส่งข้าวกล่องมาช่วย ถนนเพชรเกษมกลับมาสัญจรได้อีกครั้ง หลังกรมทางหลวงสร้างสะพานเบี่ยงช่วงบางสะพานเรียบริ้ว

■ 10 จว.ได้ยังอ่วม

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดี ปท. เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ว่า ฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ และจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นครราชสีมา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ รวม 117 อำเภอ 700 ตำบล 5,145 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 394,509ครัวเรือน 1,188,871 คน ผู้เสียชีวิต 31 ราย สูญหาย 2 ราย สถานที่ราชการเสียหาย 17 แห่ง ถนน 592 จุด สะพาน 106 แห่ง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด ได้แก่ สงขลา และระนอง ภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันยังมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ำทรงตัวและระดับน้ำลดลงในบางพื้นที่

นายฉัตรชัยกล่าวอีกว่า จากการศึกษาสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกสะสม ส่งผลให้พื้นดินชุ่มน้ำ จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ดินไหลและดินถล่ม เรือเล็ก

การงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน ส่วนภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง

■ เร่งซ่อมมรท-บขส.วิ่งแล้ว

ด้านนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่าปริมาณน้ำท่วมทางรถไฟขาดระหว่างสถานีบางสะพานใหญ่-ชะม่าง จ.ประจวบคีรีขันธ์ลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จึงเร่งให้ฝ่ายการช่างโยธาซ่อมปรับปรุงทาง โดยส่งเจ้าหน้าที่ 70 คน วางหมอนรองราง และลงหินรองราง คาดจะเปิดใช้ทางได้ในวันที่ 12 ม.ค. โดยจะกลับมาเปิดเดินรถได้จนถึง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

นายพรรัตน์ ราษฎร์ธานี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส.เปิดเดินรถไปยังเส้นทางสู่จังหวัดภาคใต้ ทั้ง 26 เส้นทางตามปกติ แต่ต้องปรับเวลาเดินรถ โดยให้รอโดยสารที่วิ่งเส้นทางภาคใต้ ทั้งเที่ยวไป-เที่ยวกลับ ออกจากสถานีขนส่งเร็วขึ้น เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ส่งผลให้การจราจรติดขัดและทำให้การเดินทางล่าช้า ใช้เวลาเดินทางมากขึ้นจากปกติ

ประมาณ 2-3 ชั่วโมง อีกทั้งการปรับเวลาเดินรถจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่มาจากกรุงเทพฯ เพื่อต่อรถไปยังจังหวัดอื่นๆ ด้วย

ด้านนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. กล่าวผ่านเฟซบุ๊กไทเป็นครั้งแรกภายหลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำว่า ได้หารือกับว่าอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้มีความรุนแรงอย่างมากรอบนับ 10 ปี ในฐานะคนไทยคนหนึ่งมีภาระที่จะต้องช่วยกัน ดังนั้น ในวันที่ 15 ม.ค. ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป นปช.จะจัดงานระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ ที่ห้องประชุมอภิวัด วิริยะชัย ชั้น 5 ห้างอิมพีเรียลเวสต์ลาดพร้าว

“โดยจะเปิดบัญชีในวันนี้เพื่อให้ประชาชนร่วมบริจาค รวมทั้งปัจจัยสิ่งอื่นๆ นำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนต่างช่วยกัน ทำใ้หนักถึงเมื่อคราวเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มีปี 47 จึงขอให้ทุกคนลืมเรื่องข้อห่มองใจและมาช่วยกันแก้ไขปัญหา ฝ่าฟันวิกฤตไว้กับพี่น้องที่กำลังประสบภัย ขอให้มาช่วยกัน ไม่มีเขาไม่มีเรามีแต่คนไทยและประเทศไทย” ประธาน นปช.กล่าว



ข่าวสด

กรอบเช้า

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 13 มกราคม 2560

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9543

หน้า: 1(บน), 11

Col.Inch: 139.07Ad Value: 215,558.50 PRValue (x3): 646,675.50

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: สลดสภาพกรุงชิง-หมู่บ้านพังราบ'เบียด'ช่วยเชื่อมถนนเพชรเกษม

■ 'ตุน' ให้กำลังใจ ร.พ.บางสะพาน

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า สถานการณ์น้ำท่วม ร.พ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มดีขึ้น โดยระดับน้ำหน้าโรงพยาบาลเริ่มลดแล้ว ส่วนด้านในยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ผู้ป่วยทั้งหมดถูกส่งไปโรงพยาบาลใกล้เคียงทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างกู้ระบบประปา ไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เบื้องต้นส่งบุคลากรทางการแพทย์ตั้งโรงพยาบาลสนาม 3 จุด เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ มีทีมแพทย์สนามจากร.พ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และร.พ.สระบุรี สนับสนุนการทำงาน ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบางสะพานวิทยา 2.ร.พ.ศร.รอนทอง และ 3.วัดธงชัยธรรมจักร บ้านกรู

ขณะที่ นพ.เชิดชาย ชววัชโรดม ผอ.ร.พ.บางสะพาน กล่าวว่า น้ำท่วมร.พ.ทำให้เครื่องเอกซเรย์และเครื่องทำน้ำเย็นหาย หากฝนไม่ตกซ้ำคาดว่าสามารถสูบน้ำออกจากโรงพยาบาลทั้งหมด จะพยายามเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก และฉุกเฉินให้ได้ภายในวันที่ 12 ม.ค. นอกจากนี้ยังมีรถซื้อเตียง ขน ขอสื่อเสริมหรือขนอาหารแห้ง คงมาลัย ยังโทรศัพท์มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ส่วนครุฑสาว ก้อยรัชวิน วงศ์วิริยะ ส่งข้าวกล่องมาให้กับบุคลากรในพื้นที่ด้วย

■ เพชรเกษมวิ่งได้แล้ว

ส่วนสถานการณ์บนถนนเพชรเกษมบริเวณ สะพาน วังขาว ด.ทองมงคล อ.บางสะพาน ที่ถูกกระแสน้ำพัดขาดทั้งขาขึ้นชาล่อง เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงสร้างสะพานเบรลีย์ให้สัญจรชั่วคราวในช่องจราจรขาขึ้นกรุงเทพฯ เสร็จเมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา เปิดให้เดินรถสลับฝั่งละ 1 ชั่วโมง ส่วนช่องจราจรชาล่องได้สร้างเสร็จในช่วงเช้าที่ผ่านมา เปิดให้เดินรถได้แล้วทั้งสองฝั่ง แต่มีปริมาณรถสะสมยาวกว่า 10 กิโลเมตร ทำให้ระบอบรถได้ไม่รวดเร็วเท่าไร สำหรับ สะพานคลองหนองหญ้าปล้อง ด.ธงชัย อ.บางสะพาน ที่ชำรุดกรมทางหลวงจัดทำสะพานเบรลีย์ให้สัญจรชั่วคราวเช่นกัน

วันเดียวกัน ชาวบ้านในพื้นที่ ม.8 ตำบลอิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 28 ครัวเรือน จากทั้งหมดบ้านที่ถูกน้ำท่วม 150 หลังคาเรือน ต้องมาอาศัยห้องเรียนของโรงเรียนบ้านบ่อพระเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราว หลังบ้านพักอาศัย

ถูกน้ำท่วมสูง 3-4 เมตร ระดับน้ำในคลองอิปันเริ่มทรงตัว ระดับน้ำในที่ลุ่มยังสูงกว่า 4 เมตร ถนนสายหลักเชื่อมอำเภอหลายช่วงสัญจรลำบาก หากไม่มีฝนซ้ำน้ำจะเริ่มลดระดับลงไหลสู่อ่าวต่าปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่ปลายน้ำต่อไป

■ 'กรุงชิง' พังราบ

ส่วนในพื้นที่ อ.บ้านนาสาร มีประชาชนรับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำตาปี 2 ตำบล ได้แก่ ท่าชี และควนศรี รวม 7 หมู่บ้าน ต้องอพยพประชาชน 310 ครัวเรือน ล่าสุดมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลเข้าแม่น้ำตาปีได้ไหลถึงอ.เทียนชา และอ.บ้านนาเดิม โดยมวลน้ำก้อนแรกเริ่มไหลถึงพื้นที่ อ.พุนพิน บางส่วนแล้ว แต่ประชาชนส่วนใหญ่ขนย้ายทรัพย์สินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันเดียวกัน นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายก อบ.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ นำคณะเดินเท้าข้ามสะพานบ้านห้วยหอย เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่บ้านห้วยหอย ม.10 ค.คลองสระ กับพื้นที่บ้านหน้าเขาล่าง ม.7 ค.กรุงชิง อ.บพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เข้าไปเยี่ยมชาวบ้าน ค.กรุงชิง พบสภาพความเสียหายกระจายในพื้นที่เป็นวงกว้างประมาณ 100 ไร่ ไม่เหลือสภาพหมู่บ้านเดิม ถนนภายในหมู่บ้านถูกทรายทับถมสูง และไม่สูงขนาดใหญ่อีกมาก งบประมาณมา เตาไฟฟ้าชำรุดได้พื้นที่ทรายเป็นหลายสิบคัน ซึ่งยังไม่สามารถฟื้นฟูสภาพพื้นที่ได้ ชาวบ้านค้างใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นคณะช่วยเหลือทีมแรกที่เข้าถึงพื้นที่ หลังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมาตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา

■ นครฯ ล่า'นาเดีย' จะเข้ 5 เมตร

ขณะที่วัน พ.อ.พิศุทธิ์ มณฑานูช ผอ.นทก.46 พร้อมกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ออกค้นหานางนงเยาว์ กาน อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 ม.12 ค.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ภรรยา นายศุภมิตร กาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ค.บางสวรรค์ ที่สูญหายไปในวันน้ำท่วมจะเข้บริเวณคีโคโยคำ ฟอรัจูนเนอร์ ทะเบียน กจ 7238 กระบี่ ออกสำรวจน้ำในหมู่บ้าน และถูกน้ำป่าไหลหลากพัดจ่อจมหายไป โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา

พ.อ.พิศุทธิ์เผยว่า หลังรับแจ้งเร่งให้กำลังพลออกค้นหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า พบรถติดอยู่กับกอไผ่ใกล้จุดเกิดเหตุ แต่ไม่พบ

ร่างของนางนงเยาว์ โดยวันเกิดเหตุคนพบมิดและนางนงเยาว์ออกสำรวจน้ำที่กักไหลเข้าท่วมพื้นที่ ขณะขับรถกลับมีน้ำไหลข้ามถนนมีท่อนไม้ไหลมากับน้ำคิดได้ทิ้งรถจนเคลื่อนตัวไม่ได้ จึงโทรศัพท์ตามเพื่อนให้มาช่วยลากรถออก แต่ระหว่างรถที่ถูกลากจูงมีน้ำป่าไหลมาอย่างแรงทำให้ทั้งรถถูกย่ำไปกับสายน้ำที่เชี่ยวกราก นายสมมิตสามารถว่ายน้ำขึ้นฝั่งรอดชีวิต แต่นางนงเยาว์สูญหายไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังค้นหาหาอย่างค่อนเนื่อง

ส่วนที่ จ.นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ที่ปก.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับแจ้งจากชาวบ้านริมคลองท่าแพ ม.8 ค.ท่าวีว่า พบจะเข้ขนาดใหญ่อายุ 5 เมตร จึงนำกำลังหรืออาวูชไปจับของและอุปกรณ์จะเข้เข้าตรวจสอบ แต่เมื่อไปถึงไม่พบจะเข้ดังกล่าวแล้ว สอบถามผู้พบเห็นทราบว่า จะเข้ตัวดังกล่าวว่ายน้ำมุ่งหน้าไปยังคลองท่าแพอย่างช้าๆ หลังจากนั้นคำหาชไปให้น้ำลักษณะมีเกล็ดบนหลังสีเหลืองเหลือง เชื่อว่าเป็น "เจ้านาเดีย" จะเข้ที่หลุดออกมาจากสวนสัตว์ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

ต่อมาเมื่อแจ้งเบาะแสว่า พบเห็นจะเข้ตัวดังกล่าวลอยหัวอยู่ที่บริเวณที่บริเวณหน้าวัดท่าแพ ห่างจากจุดพบครั้งแรก 1 กิโลเมตร ก่อนคำนำหาชไป โดยเส้นทางคลองสายดังกล่าวไหลออกสู่ทะเลที่อ่าวปากพูน การพบจะเข้ขนาดใหญ่นี้ทำให้ชาวบ้านต้องหวาดผวามากเป็นพิเศษ โดยผู้นำท้องถิ่นแจ้งชาวบ้านให้ระมัดระวังเมื่ออยู่ในน้ำ

■ บิ๊กดีเตอร์เร่งเยียวยาเกษตรกร

วันเดียวกัน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และตรัง ที่อบต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ก่อนไปยังบ้านชะเมา หมู่ 6 ค.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช พบปะเกษตรกรเลี้ยงโค และสวนยางพารา เพื่อมอบถุงยังชีพ และเสบียงสัตว์ จากนั้นไปยังศาลากลางจังหวัดตรัง รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำท่วมและการก่อสร้างระบบคันน้ำเลี้ยงเมือง และตรวจเยี่ยมจุดก่อสร้างระบบคันน้ำเลี้ยงเมืองของ จ.ตรัง

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ถูมน้ำป่าหนักซึ่งครอบคลุมหลายอำเภอ มีมวลน้ำรอกกระบายประมาณ 800 ล้านลบ.ม. ล่าสุดให้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

กรอบเช้า

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 13 มกราคม 2560

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9543

หน้า: 1(บน), 11

Col.Inch: 139.07 Ad Value: 215,558.50 PRValue (x3): 646,675.50

คลิกป: ลีสี่

หัวข้อข่าว: สลดสภาพ'กรุงชิง'-หมู่บ้านพังราบ'เบสีย'ช่วยเชื่อมถนนเพชรเกษม

กรมชลประทานประสานกับจังหวัดติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่มีขนาด 3 ลบ.ม. เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้แล้วเสร็จภายใน 7-10 วัน ก่อนที่ฝนรอบใหม่ที่คาดการณ์จะมาในช่วงวันที่ 20 ม.ค.นี้ มาตรการเร่งด่วนขณะนี้ คือเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุด โดยเพิ่มเติมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายออกทะเลให้เร็วที่สุด ขณะเดียวกันต้องพิจารณาเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งด้วย พร้อมทั้งจัดทำแผนระยะกลางและระยะยาวในการแก้ปัญหา เช่น คันน้ำเลี้ยงเมือง เป็นต้น ที่เริ่มทำแล้วที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ จ.ตรัง กำลังจะดำเนินการที่ จ.นครศรีธรรมราช

■ ทะเลสาบเอื้องมสงขลา

สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ จ.ตรัง แม้ฝนจะหยุดตกแล้ว 2 วัน และสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย แต่ชาวบ้านในพื้นที่ อ.กันตัง และอ.เมืองตรัง โดยเฉพาะที่ ต.หนองจุก ต.บางรัก และต.นาตาล่วง พื้นที่ ม.1-2 และ ม.4 มีปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนระดับน้ำท่วมสูง 2-5 เมตร จมมิดหลังคาเรือนชาวบ้านต้องอพยพไปอาศัยอยู่ที่ริมถนน ขณะที่บางส่วนอาศัยอยู่ที่บริเวณศาลาที่พักรวดไทรงาม โดยระดับน้ำยังไม่ยี่ห่วยจะลดลง

นายฉัฐพงษ์ นิยมสม นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วง เผยว่า ต.นาตาล่วง มีภูมิศาสตร์เป็นแอ่งกระทะ และเป็นพื้นที่รับน้ำที่ขาดต่อการแก้ไข โครงการต่างๆ ที่รัฐกำหนดขึ้น ทั้งการสร้างพนังกั้นน้ำ โครงการแก้มลิง เพราะทำได้แค่บรรเทาจากหนักเป็นเบาเท่านั้น พื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากกว่า 12 ปี ชาวบ้านเดือดร้อนอย่าง

แสนท้อ หวังได้ ช่วยเหลือด้วยไม่ได้ ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ยังไร้ทางออก หวังว่าหลังน้ำลดคนอยากเห็นทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขปัญหาย่างจริงจังเป็นรูปธรรม

ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี นายจ.สงขลา เปิดเผยว่า ระดับน้ำจากทะเลสาบสงขลาหนุนเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ ต.บางเขียด ต.ชะแล้ ต.ป่ากรอ อ.สิงหนคร, ต.ท่าหิน ต.อุซูด ต.คลองวี อ.สทิงพระ, ต.โรง ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์, ต.บ้านขาว ตะเคียน ต.บ้านใหม่ ต.แดนสงวน และต.ระโนด อ.ระโนด ระดับน้ำยังสูง ประชาชนหลายพันครอบครัวขาดแคลนอาหารปรุงสุก ส่วนเรื่องถนนที่ชำรุดซึ่งมีถนนหลายสาย สะพานหลายแห่งที่เสียหาย จะเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมหลังจากน้ำลด โดยจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง หากไม่เพียงพอจะของบประมาณจากส่วนกลาง เพื่อแก้ปัญหาที่ท่วมที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มความรุนแรง ส่วนท้องถิ่นต้องหันกลับไปทบทวนเรื่องผังเมืองและยึดกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอย่างจริงจัง เพราะปล่อยปะละเลยมานานจนปัญหาหนักหนา